



ฉบับที่ 05/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ยังขยายตัว และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ กอปรกับการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูงขึ้น จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงผลผลิตภาคเกษตรที่ชะลอตัว จากผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และผลผลิตอ้อยโรงงานที่เข้าสู่ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ตามราคาอาหารสดและราคาพลังงาน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับเงินฝากคงค้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวทั้งจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อย จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนเงินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หลังจากที่มีการเร่งซื้อไปในช่วงต้นปี สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตข้าวลดลงจากการงดเพาะปลูกข้าวนาปรังจากปัญหาภัยแล้ง และผลผลิตอ้อยโรงงานลดลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวที่มีการเร่งตัดไปก่อนหน้านั้น สำหรับราคาสินค้าเกษตรหดตัวเล็กน้อย จากราคามันสำปะหลังที่ลดลง ตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวสูงขึ้น ตามรายจ่ายประจำจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนลดลง จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว จากอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายขาวและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว ตามแนวโน้มการบริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัวสูงตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ชะลอตัวตามการส่งออก ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพื่อประโยชน์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและชิ้นส่วนยานยนต์

มูลค่าการค้าผ่านด่าน ปรับดีขึ้น ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ที่ขยายตัวสูง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าจากเวียดนามในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ เนื่องจากปีก่อนมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายรุ่น การนำเข้าจาก สปป. ลาว ลดลงในหมวดชิ้นส่วนกล้องดิจิทัล ตามคำสั่งซื้อของคู่ค้าที่ชะลอลง และผลิตภัณฑ์ทองแดงตามราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลง ขณะที่การนำเข้าจากจีนตอนใต้ขยายตัวดีในหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคมตามความนิยมที่มากขึ้นของผู้บริโภคและราคาที่จูงใจ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.34 สูงขึ้น ตามราคาอาหารสดที่ผลผลิตลดลงต่อเนื่องจากผลของภัยแล้ง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ตามอุปทานน้ำมันโลกที่ตึงตัว จากการจำกัดการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรลดลงจากภาคการผลิตและภาคบริการ ขณะที่ผู้มีงานทำในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเงินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของภาครัฐ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่อง จากสินเชื่อประเภทเงินให้กู้และเงินเบิกเกินบัญชี ส่วนหนึ่งจากการทยอยเร่งโอนบ้านก่อนมาตรการสินเชื่อใหม่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2562 และการส่งมอบรถต่อเนื่องจากปลายปีก่อน ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th